



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 6 /2546

วันที่ 29 มกราคม 2546

ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกระทรวงการคลังกับ Northwestern University

กระทรวงการคลังขอแจ้งให้ทราบว่า ในระหว่างการเดินทางเพื่อพบปะและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยแก่นักลงทุนในต่างประเทศ (Roadshow) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 21-27 มกราคม 2546 นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding – MOU) ความร่วมมือด้านวิชาการกับ Kellogg School of Management ของ Northwestern University ที่นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให้เป็นนักบริหารงานแบบมืออาชีพ และเพิ่มสมรรถนะในการวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายของกระทรวงการคลัง

ความร่วมมือดังกล่าวจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ความร่วมมือด้านการฝึกอบรม ความร่วมมือด้านการงานวิจัย และความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูล โดยทั้ง 3 ส่วน นั้น สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบายและแผนงานในการจัดฝึกอบรม กำหนดหัวข้อการวิจัย และพัฒนาฐานข้อมูล และกำหนดให้สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เป็นศูนย์ประสานและดำเนินการเพื่อให้เกิดความคล่องตัว

ในส่วนของการฝึกอบรมนั้น จะเป็นการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการเพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงการคลังเป็นนักบริหารยุคใหม่ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยในปีแรกจะมีการจัดฝึกอบรมโดยที่มหาวิทยาลัยของ Kellogg School of Management ให้กับผู้บริหารระดับสูงของกรมในกระทรวงการคลัง และจะจัดให้มีการอบรมในหลักสูตรลักษณะเดียวกันนี้กับผู้บริหารระดับกลางด้วย

ในส่วนของการทำวิจัยร่วมกันนั้น สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะกำหนดหัวข้อวิจัยที่เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายต่อกระทรวงการคลังและประเทศ โดยจะเป็นการร่วมกันทำวิจัยระหว่างข้าราชการของ สวค. นักวิจัยของ สวค. และนักวิจัยของ Kellogg School of Management การร่วมทำวิจัยเช่นนี้ จะเป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคของการวิจัยสมัยใหม่ที่ Kellogg มีอยู่ให้กับ

ข้าราชการของกระทรวงการคลัง และนักวิจัยของ สวค. ซึ่งคาดว่าผลงานของงานวิจัยจะมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของกระทรวงการคลังได้

สำหรับการพัฒนาฐานข้อมูลนั้น ทาง สศค. และ Kellogg รวมทั้ง สวค. จะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ตลาดทุน และข้อมูลของงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่เป็นสากล เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า MOU ความร่วมมือทางวิชาการกับ Kellogg School of Management นี้ ได้ครอบคลุมในส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีความแข็งแกร่ง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของความร่วมมือนี้ ซึ่ง Kellogg เองก็มีบุคลากรที่มีชื่อเสียงด้านนี้จำนวนมาก

ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกระทรวงการคลังกับ Kellogg School of Management ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสานยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังเพื่อพัฒนาคน ข้อมูล และเทคโนโลยีให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานของกระทรวงการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้กระทรวงการคลังเป็นที่ยอมรับในด้านความรู้ ความสามารถ แก่หน่วยงานราชการอื่นและสังคมโดยทั่วไป ในขั้นตอนต่อไป โครงการเช่นนี้จะขยายไปถึงมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ในต่างประเทศ รวมถึงสถาบันวิจัยชั้นนำของต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ ถือว่า MOU ระหว่างกระทรวงการคลัง และ Kellogg School of Management เป็นการสร้างมิติใหม่ของความร่วมมือทางวิชาการ และถือเป็นต้นแบบสำหรับหน่วยงานราชการอื่นในการกระชับความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และองค์กรที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศต่อไป